

ทะเบียนสมาชิกชมรม STRONG สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

หน่วยงาน สสอ.หนองหาน (ข้าราชการ)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายรุ่งเรือง ปันณราช	สาธารณสุขอำเภอหนองหาน
๒	นายปริญญา ศรี้อยวิทยา	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๓	นายประยุทธ พลบุตร	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๔	นางสาวอนุชิตา จำรักษา	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๕	นายสุบัญชา เกตุบุตร	นักวิชาการสาธารณสุข
๖	นายอาทิตย์ จักสุกัน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๗	นางมยุรี บาทชารี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๘	นายสายันท์ ดวงพลจันทร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๙	นางประยงค์ เหลลาพรหม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๑๐	นางสาววราภรณ์ แสนสุข	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๑๑	นางสาวศุภริยา มัชฌนาโส	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๑๒	นางปานิสรา ดวงจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๓	นายมนัส ณรงค์ชัย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๑๔	นางสาวอรพรรณ ศรีตามาศย์	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๕	นางเพ็ญศรี สมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๑๖	นางสาวจรรุวรรณ ศรีเมืองเฮ้า	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๗	นายประพิมพ์ เสียงล้ำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๑๘	นายธวัช มาเร็ว	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๑๙	นางสาวจรรุณี แก้ววันนา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๒๐	นางมณีนี พรหมวงศ์ชัย	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๑	นายศราวดี อย่างสวย	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๒	นางอุษณีย์ พวงสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

๒๓	นายอภิชาติ มีจันทร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๒๔	นางสุมินชา กัสโป	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๒๕	จำสืบตรีหญิงพรพิมล มัชฌนาโส	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๒๖	นางสาวจริยาภรณ์ ไสโยธา	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๗	นางอรอุมา จันธานี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๒๘	นางอาภรณ์ พูลพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๒๙	นางสาวรุ่งทิภา เมืองน้อย	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๐	นางสุภาพร ไชยบุบผา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๓๑	นางดวงใจ โหมป่า	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๓๒	นายจันทร์ โหมป่า	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๓๓	นางณัฐชรัตน์ ฌภัทรธัญธนากุล	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๓๔	นายพิชิต คำเทียม	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๓๕	นางสาวพรฤดี ผ่านจันทาร	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๓๖	นางชนิชา สุโพธิ์ชัย	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๗	นางสาวปณตพร หัตถโรจนะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๓๘	นางรัชฎาภรณ์ ชุมแวงวาปี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๓๙	นางสาวพัชรภรณ์ ทรงถิ่น	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๔๐	นางสาวสุดารัตน์ มีแสง	นักวิชาการสาธารณสุข
๔๑	นางสาวพชรกมล ไชยดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๔๒	นางสาวปัทสรา ยันตะบุศย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๔๓	นางชลนิภา อักษรกลาง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)
๔๔	นางธัญชนก รัตนสิมากร	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๔๕	นางสาววนิดา ศิริสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๔๖	นางสาววีระนุช ไชยศรี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๔๗	นายพินิต หงษ์คำ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๔๘	นางสาวอันธิกา โพธิผล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๔๙	นางสุภาพร มีดจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข

๕๐	นายมนตรี มุลมะนัส	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๕๑	นายกิตติพงษ์ จันทะชุม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๕๒	นางยุภาภรณ์ ไกรราช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๕๓	นางประภัสสร จันทร์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๕๔	นางเนตรนภา มุลมะนัส	นักวิชาการสาธารณสุข
๕๕	นางพิทยา โพธิ์มูล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๕๖	นางนงลักษณ์ ทุมสีมา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๕๗	นายสุพัฒนา ปิงเมือง	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๕๘	นางสังวาลย์ โยชะพล	นักวิชาการสาธารณสุข
๕๙	นางสาวอุทุมพร พรหมยารี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๖๐	นางเกวลี ปิงเมือง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๖๑	นางพจมาน อินทุรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข
๖๒	นางสาวศิริพร ไชยนาพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๖๓	นางสุกานดา พลบุตร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๖๔	นางสาวเนืองทรัพย์ ไสโยธา	นักวิชาการสาธารณสุข
๖๕	นางฉวีวรรณ หิรัญวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๖๖	นางสาวประภัสสร แก้วหาดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๖๗	นางสาวกวิณา พิณพิมาย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๖๘	นางอริญา ธรรมวงศา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)
๖๙	นางสาวณัฐจาทิพย์ จุลนิล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๗๐	นายมานิตย์ กองมณี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๗๑	นางสาวอริญา กองทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๗๒	นายสมพร สีดาอ่อน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)
๗๓	นางสาวณัฐิยา วงษ์ปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุข
๗๔	นางสาวสุตาภรณ์ บุรณสรณ์	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)
๗๕	นางสาวกนกพร รงค์ชัย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
๗๖	นางลีษา เจ๊ะคอ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

๗๗	นางสาววาสนา พลสีมมา	นักวิชาการสาธารณสุข
----	---------------------	---------------------